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     บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโกสัมพี 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  3  ครั้งที่  1  ปี  พ.ศ. 2560 

วันที ่ 15  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕60 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโกสัมพี 

ผู้มาประชุม 
1.  นายสมพร    พูลเปี่ยม  ประธานสภา 
2. นายสมนึก  เฮียนตัน  รองประธานสภา 
3. นางสาวศศิกานต์  สิงห์ใส  ส.อบต.ม.1 
4. นายประกิต  คงบุญ  ส.อบต.ม.1  
5. นายเหมันต์  แอ่นดอย ส.อบต.ม.2 
6. นายนิด   ดีประชา  ส.อบต.ม.2 
7. นายประทีป  หลวงจันทร์ ส.อบต.ม.3 
8. นายวิโรจน ์ บุญต่อ  ส.อบต.ม.3  
9. นายสิทธิณัฐ  บัวผัน  ส.อบต.ม.4 
10. นางสาวพิชชา  สัตย์ค า  ส.อบต.ม.5 
11. นายวลาชัย  นินขลัง  ส.อบต.ม.5 
12. นายภูทอน  อ่อนนุ่ม  ส.อบต.ม.6 
13.  นายอ านาจ  พรมจันทร์ ส.อบต.ม.7 
14. นายดิเรก  ภู่คง  ส.อบต.ม.7 
15. นางสาววณิชชากร น่วมถนอม ส.อบต.ม.8 
16. นายจิรัฎฐ ์ ฐิติพงษ์ภักดิ์ ส.อบต.ม.8 
17. นางทองสุข  แก้วสะแสน ส.อบต.ม.9 
18. นายวาดีพอ    รักไทย  ส.อบต.ม.10 
19. นายไพบูลย์  แซ่จ้าง  ส.อบต.ม.10 
20. นายบุญยงค์  เชียงปา  ส.อบต.ม.11 
21. นายสมบัติ  สาโคตรวรรณ์ ส.อบต.ม.12 
22. นายปรีชา    ยุทธพันธ์ ส.อบต.ม.13 
23. นายทุเรียน  วงราชบุตร ส.อบต.ม.13 
24. นายมาลัย  อยู่ดี  ส.อบต.ม.14  
25. นายประทวน  นิลรัตนานนท์ ส.อบต.ม.15 
26. นายบุญเลิศ  ข าวงค์  ส.อบต.ม.15  
27. นายทองดี  ยิ้มละมัย ส.อบต.ม.16 
28. นายฮม   สระทองหน ส.อบต.ม.16  
29. นายประดิษฐ  สุกน้อย  ส.อบต.ม.17 
30. นายจง   สีบัวลา  ส.อบต.ม.18    
31. นายวิทยา  หาญมนตรี ส.อบต.ม.20 
32. นายพยุง   พ่ึงช้าง  ส.อบต.ม.20 
33. นายไพรัตน์  มีชัย  ส.อบต.ม.21 
34. นายบุญส่ง  อุ่นชาวนา ส.อบต.ม.21 
35. นางวันเพ็ญ  มุมมาลา  ส.อบต.ม.22 
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36. นายล าพูน  จุ่นพันธ์  ส.อบต.ม.22 
37. นางนงนุช  ใจค า  ส.อบต.ม.23  
38. นายสมบูรณ์  พุทธัง  ส.อบต.ม.24   
39. นายอดุลย์  บ ารุงจิตร ส.อบต.ม.24 
40. นางล าคลอง  กองแก้ว  ส.อบต.ม.25 
41. นางสาวปภาวรินทร์ อชิตพล  ส.อบต.ม.25  
42. นายวินัย                     พรมมาตร         เลขานุการสภา  
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวมัชฌิมา  จันทราภรณ์ นายก อบต. 
2. นายบุญชุบ    อ้นศรี  รองนายก อบต. 
3. นายสัมฤทธิ์  เทียมจันทร์ รองนายก อบต. 
4. นายสังคม  วงภูดร  ปลัด อบต. 
5. พ.จ.อ.สังคม  แจ่มหม้อ หัวหน้าส านักงานปลัด 
6. ว่าที่ ร.ต. กฤษติพงศ์ มัตนามะ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
7. นางระพีพร  ไพโรจน์  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ 
8. นางรักชนก  จิตต์จริง  หน.ฝ่ายการเงินและบัญชี รก.ผู้อ านวยการกองคลัง 
9. นายสถาพร  ทรัพย์พฤทธิ์กุล วิศวกรโยธาปฎิบัติการ 
10. ว่าที่ ร.ต. ประพัฒ ทิพย์ผ่อง นิติกรปฎิบัติการ  
11. จ.ส.อ.ฐากูร  ศรีทิพย์  นายช่างส ารวจช านาญงาน 

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
1. นางฉลอง  เหล่าเขตกิจ ส.อบต.ม.12  ลา 
2. นายมนตรี   อ่ิมสมบัติ ส.อบต.ม.19  ลา 
3. นางสาวน้ าเพชร  กิ่มไร้  ส.อบต.ม.23  ขาด 
 

เริ่มประชุมเวลา  09.00  น.   
นายสมพร  พูลเปี่ยม   สวัสดีคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ  พนักงานส่วนต าบล  และผู้เข้าร่วมประชุมสภาฯ 
(ประธานสภาฯ)  ทุกท่าน  ผมนายสมพร  พูลเปี่ยม  ประธานสภาฯ  ขอเปิดประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ  สมัยที่  3  ครั้ง

ที่  1  ประจ าปี พ.ศ. 2560  วันที่  15  สิงหาคม  2560  มีสมาชิกสภาฯ  เข้าร่วมประชุมจ านวน  
42  ท่าน  ขาด 1 ท่าน ลา 2 ท่าน  

นายสมพร  พูลเปี่ยม ระเบียบวาระท่ี  ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ   
(ประธานสภาฯ) -ไม่มีเรื่องแจ้งให้ทราบ-  
นายสมพร  พูลเปี่ยม เรื่องท่ี  2  เรื่องรับรองการรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2  ประจ าปี พ.ศ.  
(ประธานสภาฯ) 2560  วันที่ 29 เดือน เมษายน พ.ศ.2560 เชิญเลขานุการสภาฯ 
นายวินัย พรมมาตร เรียนท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิกสภาฯ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน      
(เลขานุการสภาฯ) ผมนายวินัย พรมมาตร ส.อบต.ม.6 ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาฯ  เรื่องการรับรองรายงานการ

ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2560 วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2560  
ขอเชิญท่านสมาชิกสภาฯได้ตรวจสอบรายงานการประชุม โดยพิจารณาทีละหน้าหากมีข้อผิดพลาด
หรือต้องการแก้ไขหรือเพ่ิมเติมก็ขอให้แจ้ง (พิจารณาจากหน้าที่ 1 – 9) 
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นายสมพร  พูลเปี่ยม มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดต้องการสอบถามเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ ระเบียบวาระท่ี  2    
(ประธานสภาฯ) เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ สมัยที่  2 ประจ าปี พ.ศ. 2559  วันที่  29  

เมษายน พ.ศ. 2560  อีกหรือไม่ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมสภาฯ หากท่านสมาชิกสภาเห็นควร
รับรองรายงานการประชุมสภาฯ  ดังกล่าวขอให้ยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติ  เห็นชอบ  42   เสียง  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง   
นายสมพร  พูลเปี่ยม ระเบียบวาระท่ี  ๓  กระทู้ถาม 
(ประธานสภาฯ) -ไม่มี-   
นายสมพร  พูลเปี่ยม ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องทีค่ณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว   
(ประธานสภาฯ) -ไม่มี-  
นายสมพร  พูลเปี่ยม ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องทีเ่สนอให้ที่ประชุมเพ่ือพิจารณา (เรื่องท่ีเสนอใหม่)   
(ประธานสภาฯ) 5.1 ญัตติการพิจารณา (ร่าง) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
 วาระท่ี 1 ขั้นรับหลักการ  ขอเชิญท่านนายกได้กล่าวค าแถลงการณ์ประกอบงบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปีงบประมาณ 2561  และเปิดโอกาสให้สมาชิกสภาฯได้อภิปรายในล าดับต่อไป 
นางสาวมัชฌิมา  จันทราภรณ์ เรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ดิฉันนางสาว 
(นายก อบต.) มัชฌิมา  จันทราภรณ์  นายก อบต.โกสัมพี  บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วน

ต าบลโกสัมพี จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ต่อสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลโกสัมพีอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้ทางคณะผู้บริหารจึงขอชี้แจงให้ท่านประธานสภาและ
สมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะทางการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการด าเนินการ  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี้  

1. สถานการณ์คลัง    งบประมาณรายจ่ายทั่วไปในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ.  วันที่  31 
กรกฎาคม  พ.ศ.2560  1.1  เงินฝากธนาคาร จ านวน 84,422,799.07 บาท 
1.2 เงินสะสม จ านวน 23,940,623.82 บาท  
1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 32,885,824.36 บาท 
1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย  รวม. 0.00 บาท  
1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบหนี้ผูกพัน จ านวน 4 โครงการ รวม 496,183.00 บาท 

2. การบริหารงบประมาณ  ในปีงบประมาณ 2560 ณ.วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 
1. รายรับจริง จ านวน 80,159,358.01  บาท ประกอบด้วย 

หมวดภาษีอากร จ านวน 411,129.25  บาท 
หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับ  และใบอนุญาต  จ านวน  192,407.15  บาท 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน   จ านวน 720,027.71  บาท 
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์   จ านวน 0.00  บาท 
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด      จ านวน  16,410.00  บาท 
หมวดรายได้จากทุน        จ านวน  0.00  บาท 
หมวดภาษีจัดสรร           จ านวน  31,013,866.18  บาท 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป    จ านวน  47,805,517.72   บาท  

2. เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์  จ านวน 0.00  บาท 
3. รายจ่ายจริง    จ านวน  60,653,655.07  บาท  ประกอบด้วย 

งบกลาง  จ านวน  20,801,667.00  บาท 
งบบุคลากร    จ านวน  14,195,800.10  บาท 
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งบด าเนินงาน จ านวน  7,659,583.49     บาท 
งบลงทุน  จ านวน  12,784,130.36  บาท 
งบรายจ่ายอื่น จ านวน                   0.00  บาท 
งบเงินอุดหนุน จ านวน  5,212,474.12     บาท 

4. รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รับบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน  5,107,115.46 บาท 
5. รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสม   จ านวน  8,851,864.19  บาท  
6. รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม  0.00  บาท 

 
ค าแถลงการณ์งบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   
 

 รายรับจริง 
ปี 2559 

ประมาณการ 
      ปี 2560 

ประมาณการ 
ปี 2561 

รายได้จัดเก็บเอง    
หมวดภาษีอากร 397,177.44 380,000.00 428,000.00 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ 
ใบอนุญาต 

403,506.70 222,300.00 257,200.00 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 941,275.47 760,000.00 953,000.00 
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค 0.00 0.00 0.00 
หมวดรายได้เบ็ดเตร็ด 84,861.00 510,200.00 510,800.00 
หมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 0.00 

รวมรายได้จัดเก็บเอง 1,826,820.61 1,872,500.00 2,131,000.00 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หมวดภาษจีัดสรร 34,509,286.76 35,801,500.00 35,434,000.00 
รวมรายได้ที่รฐับาลเก็บแล้วจัดสรร  34,509,286.76 35,801,500.00 35,434,000.00 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 22,856,913.00 54,040,000.00 50,000.00 
รวมรายได้ที่รฐับาลอุดหนุนให้อปท. 22,856,913.00 54,040,000.00 50,000.00 

รวม 59,193,020.37 91,714,000.00 87,565,000.00 
 
 
            ค าแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ. 2561  
  

รายจ่าย รายจ่ายจริง ปี 
2559 

ประมาณการ ปี 2560 ประมาณการปี  2561 

จ่ายจากงบประมาณ    
งบกลาง 1,803,404.00 27,189,740.00 26,467,650.00 
งบบุคลากร 15,238,241.00 22,673,338.00 20,913,800.00 
งบด าเนินงาน 13,324,604.61 19,572,522.00 18,563,840.00 
งบลงทุน 11,804,167.00 13,747,400.00 14,246,710.00 
งบรายจ่ายอ่ืน 18,000.00 20,000.00 20,000.00 
งบเงินอุดหนุน 7,968,556.29 8,461,000.00 7,353,000.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 50,157,072.00 91,664,000.00 87,565,000.00 
รวม 50,157,072.90 91,664,000.00 87,565,000.00 
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 ส่วนที่ 3  งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2561 
 (ดูตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเลข 1 ส่วนที่ 2 เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2561 

) ขอเชิญเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายชี้แจงรายละเอียดต่อไป 
นางระพีพร  ไพโรจน์ เรียนท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิกสภาฯ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ดิฉัน 
(นักวิเคราะห์นโยบายฯ) นางระพีพร  ไพโรจน์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ขอน าเรียนท่านสมาชิกทุกท่านว่า 
 ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.2561 หน้าตาจะเปลี่ยนไปจากทุกๆปีที่ผ่านมาเพราะว่ากรม

ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเน้นย้ าให้จัดท าในระบบ e-laas เพราะจะง่ายต่อการตรวจสอบ 
 เพราะข้อมูลที่บันทึกแล้วจะส่งไปยังกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นทันทีต่อไปเป็นรายงาน

รายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจ าปี พ.ศ.2561  
 ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 87,565,000.00 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร

และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปแยกเป็น  
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายหมายเลข 1 หน้าที่ 1/1)  ตามแบบร่างข้อบัญญัติ 

นางรักชนก  จิตต์จริง เรียนท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิกสภาฯ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ดิฉัน 
(หนฝ่ายการเงินและบญัชี) นางรักชนก   จิตต์จริง  หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี รักษาการผู้อ านวยการกองคลัง ขอน าเรียน

รายละเอียดของส่วนงานบริหารงานคลังแยกเป็น ( ตามเอกสารรายละเอียดแทบท้ายหมายเลข 1 ) 
นายสถาพร  ทรัพย์พฤทธิ์กุล เรียนท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิกสภาฯ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   
(วิศวกรโยธาปฏิบตัิการ) ผมนายสถาพร   ทรัพย์พฤทธิ์กุล  วิศวกรโยธาปฏิบัติการ จะขอชี้แจงรายละเอียด แผนงานด้านเคหะ

และชุมชน (ตามเอกสารรายละเอียดโครงการแนบท้ายหมายเลข 1 ) 
นางระพีพร  ไพโรจน์ ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิกสภาฯ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   
(นักวิเคราะห์นโยบายฯ) จะชี้แจงรายละเอียด ด้านแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชนละรายละเอียดด้านแผนงานศาสนา

และวัฒนธรรมและนันทนาการ  (ตามเอกสารรายละเอียดแนบท้ายหมายเลข 1 ) 
นายสังคม  วงภูดร เรียนท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิกสภาฯ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ผม 
(ปลัดอบต.) นายสังคม  วงภูดร  ปลัด อบต. ในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณในส่วนของเงินอุดหนุนกิจการที่เป็น

สาธารณะประโยชน์จะขอทักท้วงเรื่องเงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่  12 ,24,21 จริงๆแล้ว
ตอนที่ท าร่างให้ตั้งในเศรษฐกิจชุมชนให้ ไปเพิ่มในส่วนของอุดหนุนเศรษฐกิจชุมชน หมู่ละ 100,000  

ถ้าใครจะใช้ให้มายืมไปให้เพ่ิมอีกหมู่ละ 100,000  ในสามหมู่นี้ เพราะการที่เราไปตั้งแบบนี้
เนื่องจากว่าคณะกรรมการประเมินแผนไปติดตามดูโครงการแล้วปรากฏว่าเงินที่เราให้ไปเหมือนเป็น
การให้ขาดให้ไปเลยไม่ได้ยืมแต่บางกลุ่มต้องยืมเงิน  100,000  ไปท าเศรษฐกิจชุมชนหรือกลุ่มอาชีพ
ต่างๆและต้องส่งคืน และในตอนนี้ก็มีปัญหาในกลุ่มและทางเราก็ได้ด าเนินการตามระเบียบ แล้ว
โครงการที่ให้รายงานผลบางหมู่ค่อนข้างจะไม่เป็นผลบางหมู่ไม่ได้ไปท าเป็นกลุ่มจริงและไม่ได้
ด าเนินงานจริง และผิดวินัยทางงบประมาณและมอบหมาย ให้ในส่วนของส านักปลัดให้น าเงินตัวนี้ไป
ต้ังเป็นไว้ให้กู้ยืมเพราะในรายละเอียดโครงการไม่มีวัตถุประสงค์อะไรเลยเหมือนกับว่าให้เงินไปท า
เฉยๆรายละเอียดโครงการมิได้ต่อยอดและไม่เห็นด้วยกับการที่น ามาใส่ในข้อบัญญัติทั้งสามโครงการนี้
ที่ว่าเป็นเงินให้เปล่า ถ้าแบบนี้หลายๆหมู่ก็ไม่ต้องยืม ให้น าเงินไปท ากลุ่มอาชีพขาดทุนก็ไม่ต้องคืนได้
ก าไรก็เก็บไว้ในหมู่บ้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องกองทุนหมุนเวียนอะไรต่างๆให้ส่ง 
ทุนคืนแล้วก็น าก าไรไปบริหารทางคณะกรรมการประเมินแผนเขาทักท้วงมา ว่าไม่ถูกระเบียบว่าด้วย
งบประมาณจึงให้ความเห็นและชี้แจงให้ท่านสมาชิกได้รับทราบและจากการรายงานไม่เกิดเป็น
ผลสัมฤทธิ์ที่แท้จริงควรจะเป็นเงินกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนมากกว่า 
 



 
๖ 

 

 
 
 

นายวิโรจน์   บุญต่อ เรียนท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิกสภาฯ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ผม 
(สมชิกอบต.ม.3) นายวิโรจน์   บุญต่อ  สมาชิกอบต. หมู่ที ่3 เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านต้นแบบ ตรงนี้เป็นการ

ตกลงระหว่างกระทรวงมหาดไทยและกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเท่าที่รู้มาในฐานะท่ีเป็น
สมาชิกอบต. เขาให้มาเพ่ือขยายผลของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ 

นายสังคม  วงภูดร ขออนุญาตน าเรียนประธานสภาฯ  คณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิกสภาฯ  ที่ผมได้ชี้แจงให้เจ้าหน้าที่แผน 
(ปลัดอบต.) ไปตั้งเพ่ือน าเงินเข้าอุดหนุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนหมู่ละแสน แล้วทางหมู่บ้านจะได้สิทธิพิเศษ

เบิกจ่ายโอนเงินเข้าโครงการเศรษฐกิจชุมชนแล้วให้ทางกลุ่มมาท าเรื่องขอยืมไปใช้และส่งคืนปฏิบัติ
ตามระเบียบของโครงการเศรษฐกิจชุมชนหมู่ละแสน  เงินก็จะไม่ศูนย์เปล่าในส่วนทางสมาชิก อบต. 
ม. 3 ได้กล่าวไว้มันก็จริง แต่การขยายผลการส่งเสริมและดูว่าความเหมาะสมว่าเราตั้งมาแล้วขยายผล
ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนต้นแบบ แต่ถ้าเราเติมลงไปทุกปีๆ ปีละแสนลองคิดดูง่ายๆว่า รับเงินแสนมา
ลงทุนโดยที่ไม่ต้องออกเงินสักบาทแล้วท าให้เกิดผลสัมฤทธิ์มันจะเกิดไหม ทุนก็ไม่ใช่ทุนเรา ท าไปผลิต
และจ าหน่ายไปจะขาดทุนหรือไม่ขาดทุนก็ไม่เป็นไรเพราะเงินตัวนี้ให้เปล่า ลักษณะทางวินัยของทาง
งบประมาณ ให้หมุนเวียนและส่งคืนเอาดอกผลไปต่อยอดและยังมีอีกหลายๆกลุ่มท่ีอยากจะได้เพราะ
ลงทุนโดยไม่ได้ต่อยอดขาดทุนก็ได้เพราะยังไงก็ได้ทุกปี ควรที่จะน าไปตั้งในเศรษฐกิจชุมชนแล้วให้มา
ยืมในระบบ 

นางสาวมัชฌิมา  จันทราภรณ์ ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ในโครงการ 
(นายก อบต.) ทั้งสามหมู่นี้นายกเป็นคนให้เจ้าหน้าที่วิเคราะห์เอาเข้าซึ่งเมื่อก่อนที่เราท ามาอย่างหมู่ที่ 21 บ้านหนอง

บงที่ผ่านมาก็ท าได้ดีนายกก็เลยยังคงตั้งเงินไว้ซึ่งตอนนั้นรองปลัดได้ดูแลงานในด้านนี้เพราะเราต้องมี
ให้โครงการขยายผลหมู่บ้านต้นแบบทั้งสามด้านเพราะทุก อบต. ต้องมเีพราะเป็นโครงการขยายผล
ของในหลวงและเราก็มองว่าหมู่ที่น่าจะท าได้ส าเร็จคือหมู่ที่ 21 บ้านหนองบง หมู่ที่ 12 และ หมู่ที่ 
24 ก็ยังไม่ประสบผลส าเร็จเท่าท่ีควรเราเลยลองดูว่าหมู่ไหนที่เขาท าดีเราก็น่าจะส่งเสริมหมู่ไหนที่ไม่
ท าเราก็สามารถที่จะเอาไปให้หมู่อ่ืนๆท าได้หรือที่ทางปลัดว่าเป็นวิสาหกิจชุมชนดังนั้นก็ต้องแจ้งกับ
ทางหมู่บ้านก่อน ส่วนทางหมู่ที่ 21 บ้านหนองบง ทางหมู่บ้านก็ได้ท าจริง ส่วนหมู่ไหนที่ท าไม่ส าเร็จ
เราก็ให้เอากลับคืน อันนี้ก็แล้วแต่ทางสภาฯพิจารณาปรึกษาดูกันว่าจะท าอย่างไร 

นายวิโรจน์   บุญต่อ ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิกสภาฯ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  
(ส.อบต.ม.3)   ขอเสริมทางท่านนายกในโครงการนี้มันจะเป็นตัวชี้วัดของโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ

เราจะอุดหนุนได้เฉพาะแก่โครงการหมู่บ้านต้นแบบเท่านั้นจะไปอุดหนุนทั่วไปไม่ได้ต้องพัฒนาหมู่บ้าน
ต้นแบบต่อไป 

นายสมพร  พูลเปี่ยม ท่านสมาชิกสภาฯทุกท่านผมขอหารือเรื่อง โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ท่านสมาชิก 
(ประธานสภาฯ)  เราจะตั้งไว้โดยไม่ระบุหมู่ หรือเราจะท าโครงการกูย้ืมแล้วคืนให้ทาง องค์การบริหารส่วนต าบล 

ขอให้ท่านสมาชิกสภาฯได้อภิปรายความคิดเห็นร่วมกัน 
นายวินัย  พรมมาตร ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิกสภาฯ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
(ส.อบต.ม.6) ถ้าไม่ท าการกู้ยืมในส่วนของทางกฎหมายนี้ผิดระเบียบใช่ไหม เราควรท าให้ถูกระเบียบชัดเจนดีกว่า 
นายสังคม  วงภูดร ขออนุญาตน าเรียนประธานสภาฯ  คณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิกสภาฯ  ถามว่าผิดระเบียบไหมคือ 
(ปลัดอบต.) ไมเ่ชิงแต่ถ้าหากน าเงินหนึ่งแสนไปท าคนใดคนหนึ่งผิดถ้าไม่ท าในนามกลุ่ม และลองให้ทางสมาชิกท้ัง

สามหมู่อภิปรายเงินหนึ่งแสนว่าจะน าไปท าอะไรบ้าง ถ้า สตง.มาตรวจแล้วดูโครงการนั้นๆว่าเอ้ือต่อคน
ใดคนหนึ่งผิดระเบียบอย่างแน่นอน 

นายบุญส่ง  อุ่นชาวนา ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิกสภาฯ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 



 
๗ 

 

(ส.อบต.ม.21) ผมขอเพ่ิมเติม ในส่วนของโครงการนี้ให้ไปท าต่อยอดแล้วพอถึงสิ้นปีให้รายงานน าส่งองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโกสัมพีได้รับทราบต่อไป 

 
 
 
นายสมพร  พูลเปี่ยม เรียนท่านสมาชิกสภาฯทุกท่านทราบ ผมจะขอมติกันเรื่อง โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน  
(ประธานสภาฯ) เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณะประโยชน์ ว่าจะท าการตั้งไว้อุดหนุนกู้ยืม แล้วส่งคืนให้ทางองค์การ

บริหารส่วนต าบลโกสัมพีต่อไป   เห็นชอบด้วยหรือไม่ ขอให้ยกมือขึ้น 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติ  เห็นชอบ  42   เสียง  ไม่เห็นชอบ  -  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง 
นายวิทยา  หาญมนตรี ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิกสภาฯ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
(ส.อบต.ม.20) เงินอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านที่ตั้งไว้หมู่บ้านละ 100,000 บาท รวมทั้งสามหมู่บ้านแล้วทั้งหมด  

300,000 บาท อยากทราบว่าจ านวนเงินที่เกิน 50,000  บาท ตั้งไว้ได้ยังไง 
นางระพีพร  ไพโรจน์ ขออนุญาตน าเรียนท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิกสภาฯ  ทุกท่าน 
(นักวิเคราะห์นโยบายฯ) จ านวนเงิน  50,000 บาท ให้ตั้งเพ่ิมเป็นโครงการเศรษฐกิจชุมชนกู้ยืม หมู่ที่ 3 บ้านคลองเมือง 
 แล้วยอดรวมทั้งสิ้น 350,000 บาท  

(แผนงานงบกลาง ดูตามรายละเอียดเอกสารแนบท้าย หมายเลข 1) 
นายสมพร  พูลเปี่ยม มีสมาชิกสภาฯท่านใดต้องการสอบถามเพ่ิมเติมเก่ียวกับ ระเบียบวาระท่ี  5.1  เรื่องญัตติ 
(ประธานสภาฯ)               การพิจารณา (ร่าง ) ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 วาระท่ี 1   

ขั้นรับหลักการอีกหรือไม่ หากไม่มีผมขอมติทีป่ระชุมสภาฯ หากท่านสมาชิกสภาฯเห็นด้วย 
ขอให้ยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับหลักการ  42  เสียง  ไม่รับหลักการ  -  เสียง  
 
 
 

-พักการประชุม 15 นาที- 
 
นายสมพร  พูลเปี่ยม   ระเบียบวาระท่ี  5.2 สภาองค์การบริหารส่วนต าบลโกสัมพีเสนอรายชื่อสมาชิกสภาฯ เพ่ือแต่งตั้ง
(ประธานสภาฯ)  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ สมาชิกสภาฯ สามารถเสนอรายชื่อได้ไม่น้อยกว่า  3  คน  แต่ไม่เกิน  

7 คน เชิญท่านสมาชิกสภาฯ เสนอ  
นายวลาชัย  นินขลัง เรียนท่านประธานสภาฯ  ผมนายวลาชัย นินขลัง ส.อบต.ม.5  บ้านโกสัมพี ขอเสนอคณะกรรมการ 
(ส.อบต.ม.5) แปรญัตติจ านวน 5 ท่าน 
นาย วิโรจน์ บุญต่อ    เรียนท่านประธานสภาฯ  นายวิโรจน์ บุญต่อ ส.อบต.ม.3  ขอเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ 
(ส.อบต.ม.3) คณะเดิมเพราะคณะกรรมการชุดเดิมท างานดีอยู่แล้ว 
นายพยุง   พึ่งช้าง เรียนท่านประธานสภาฯ  ผมนายพยุง   พึ่งช้าง  ส.อบต.20  บ้านคลองแตงโม ขอรับถอนตัว 
(ส.อบต.ม.20) 
นายวินัย  พรมมาตร เรียนท่านประธานสภาฯ  ผมนายวินัย  พรมมาตร  ส.อบต.ม.6 บ้านไร่ล าปาง ขอรับถอนตัว 
(ส.อบต.ม.6) 
นายสมพร  พูลเปี่ยม   ขอให้สมาชิกสภาฯเสนอชื่อคณะกรรมการเพ่ิม อีกหรือไม่ หากไม่มีท่านใดเสนอ ผมขอมติที่ประชุม  
(ประธานสภาฯ)    สภาฯ  แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติชุดเดิม  คณะกรรมการแปรญัตติจ านวน  5       เพ่ือแต่งตั้ง  

คณะกรรมการแปรญัตติ  ขอเรียนเชิญ 
นายวิทยา  หาญมนตรี เรียนท่านประธานสภาฯ  ผมนายวิทยา  หาญมนตรี  ส.อบต.ม.20  บ้านคลองแตงโม  ขอเสนอ       
(ส.อบต.ม.20) นายวิโรจน์   บุญต่อ  ส.อบต.ม. 20 บ้านคลองเมือง  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 



 
๘ 

 

นายสมพร  พูลเปี่ยม   ขอผู้รับรอง  2  ท่าน 
(ประธานสภาฯ)  
 
 
 
 
นายวลาชัย  นินขลัง เรียนท่านประธานสภาฯ  ผมนายวลาชัย  นินขลัง  ส.อบต.ม.5  บ้านโกสัมพี  ขอรับรอง 
(ส.อบต.ม.5) 
นายปรีชา  ยุทธพันธ์ เรียนท่านประธานสภาฯ  ผมนายปรีชา  ยุทธพันธ์  ส.อบต.ม.13  บ้านบุ่งตะคร้อ  ขอรับรอง 
(ส.อบต.ม.13) 
นายประกิต  คงบุญ เรียนท่านประธานสภาฯ  ผมนายประกิต คงบุญ  ส.อบต.ม.1   บ้านท่าคูณ  ขอเสนอ       
(ส.อบต.ม.1) นายวิทยา  หาญมนตรี  ส.อบต.ม.20 บ้านคลองแตงโม  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
นายสมพร  พูลเปี่ยม   ขอผู้รับรอง  2  ท่าน 
(ประธานสภาฯ)  
นางทองสุข  แก้วสะแสน เรียนท่านประธานสภาฯ  ดิฉัน นางทองสุข  แก้วสะแสน  ส.อบต.ม.9  บ้านท่าพุทรา ขอรับรอง 
(ส.อบต.ม.9) 
นายพยุง    พึ่งช้าง เรียนท่านประธานสภาฯ  ผมนายพยุง  พ่ึงช้าง  ส.อบต.ม.20  บ้านคลองแตงโม ขอรับรอง 
(ส.อบต.ม.20) 
นางสาวศศิกานต์ สิงห์ใส   เรียนท่านประธานสภาฯ  ดิฉันนางสาวศศิกานต์ สิงห์ใส  ส.อบต.ม.1  บ้านท่าคูณ 
(ส.อบต.ม.1)  ขอเสนอ นายสิทธิณัฐ บัวผัน ส.อบต.ม.4 บ้านมะเดื่อชุมพร เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
นายสมพร  พูลเปี่ยม    ขอผู้รับรอง  2  ท่าน 
(ประธานสภาฯ)  
นายประกิต คงบุญ  เรียนท่านประธานสภาฯ  ผมนายประกิต คงบุญ ส.อบต.ม.1  บ้านท่าคูณ ขอรับรอง 
(ส.อบต.ม.1) 
นายไพรัตน์  มีชัย  เรียนท่านประธานสภาฯ  ผมนายไพรัตน์  มีชัย  ส.อบต.ม.21  บ้านหนองบง ขอรับรอง 
(ส.อบต.ม.21) 
นาย เหมันต์  แอ่นดอย     เรียนท่านประธานสภาฯ  นายเหมันต์ แอ่นดอย  ส.อบต.ม.2 บ้านหนองแดน  ขอเสนอ   
(ส.อบต.ม.2)  นางพิชชา สัตย์ค า ส.อบต.ม.5   บ้านโกสัมพี  เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
นายสมพร  พูลเปี่ยม    ขอผู้รับรอง  2  ท่าน 
(ประธานสภาฯ)  
นายประทีป  หลวงจันทร์  เรียนท่านประธานสภาฯ  ผมนายประทีป  หลวงจันทร์  ส.อบต.ม.3  บ้านคลองเมือง ขอรับรอง 
(ส.อบต.ม.3) 
นายภูทอน อ่อนนุ่ม  เรียนท่านประธานสภาฯ  ผมนายภูทอน อ่อนนุ่ม ส.อบต.ม.6 บ้านไร่ล าปาง ขอรับรอง 
(ส.อบต.ม.6) 
นายปรีชา  ยุทธพันธ์ เรียนท่านประธานสภาฯ  ผมนายปรีชา ยุทธพันธ์  ส.อบต.ม.13  บ้านบุ้งตะคร้อ ขอเสนอ       
(ส.อบต.ม.13) นายจิรัฎฐ์  ฐิติพงษ์ภักดิ์ ส.อบต.หมู่ 8   เป็นคณะกรรมการแปรญัตติ 
นายสมพร  พูลเปี่ยม   ขอผู้รับรอง  2  ท่าน 
(ประธานสภาฯ)  
นางสาววณิชชากร น่วมถนอม   เรียนท่านประธานสภาฯ  ดิฉัน นางสาววณิชชากร น่วมถนอม ส.อบต.ม.8 บ้านเขาชัยโพธิ์  
(ส.อบต.ม.8) ขอรับรอง 
นายทุเรียน  วงราชบุตร เรียนท่านประธานสภาฯ  ผมนายทุเรียน  วงราชบุตร  ส.อบต.ม.13  บ้านบุ้งตะคร้อ  ขอรับรอง 
(ส.อบต.ม.13) 
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นายสมพร  พูลเปี่ยม มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดต้องการเสนอชื่ออีกหรือไม่  หากไม่มีท่านใดเสนอ  ผมขอมติที่ประชุม  
(ประธานสภาฯ)    สภาฯ  ระเบียบวาระท่ี  5.2  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลโกสัมพีเสนอรายชื่อสมาชิกสภาฯ  เพ่ือ

แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ  ที่ประชุมเสนอรายชื่อสมาชิกสภาฯ  เพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ 
แปรญัตติจ านวน  5                วย 
1.  นายสิทธิณัฐ    บัวผัน    ส.อบต.ม.4   

 2.  นายจิรัฎฐ์    ฐิติพงษ์ภักดิ์ ส.อบต.ม. 8  
 3.  นางพิชชา   สัตย์ค า  ส.อบต.ม. 5 

4.  นายวโิรจน ์  บุญต่อ  ส.อบต.ม. 3 
5.  นายวิทยา  หาญมนตรี ส.อบต.ม. 20 

 สมาชิกสภาฯ  เห็นด้วยหรือไม่  หากสมาชิกสภาฯ  เห็นด้วยขอให้ยกมือขึ้น 
มติที่ประชุม ที่ประชุมสภามีมติเห็นชอบ  42  เสียง  ไม่เห็นชอบ  -  เสยีง         
นายวินัย พรมมาตร ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ  ขออนุญาตชี้แจงการด าเนินงานของคณะกรรมการแปรญัตติ   
(เลขานุการสภาฯ)   ก าหนดการเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

ภายหลังสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ  หากสมาชิกสภาฯ  มี
ความต้องการเสนอเปลี่ยนแปลงข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  สมาชิกสภาฯ  สามารถยื่น
เสนอแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติ  โดยเสนอได้ตั้งแต่วันที่  15  สิงหาคม  2560   เวลา  
13.00  น. ถึงวันที่  18  สิงหาคม  2560  เวลา  13.00  น.  ซึ่งรวมกันไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง 
และขอนัดประชุมคณะกรรมการแปรญัตติเพ่ือแต่งตั้งประธานคณะกรรมการแปรญัตติ รองประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติ  และเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติ หลักการประชุมสภา พร้อมกับ
ร่วมกันพิจารณาข้อเสนอขอแปรญัตติ คณะกรรมการแปรญัตติส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการ
แปรญัตติให้กับประธานสภาฯ   การเสนอแปรญัตติสามารถยื่นแปรญัตติได้เฉพาะการปรับลด
งบประมาณรายจ่าย  หากต้องการเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมวัตถุประสงค์ของโครงการต้องได้รับค า
รับรองจากผู้บริหาร โดยนัดแปรญัตติ ในวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2560 เวลา 14.00 น. ณ.ห้อง
ประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลโกสัมพี   

มติที่ประชุม มตริับทราบ 
นายสมพร  พูลเปี่ยม      ระเบียบวาระท่ี  5.3  โอนงบประมาณหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
(ประธานสภาฯ)               หมวดค่าครุภัณฑ์  (เพ่ือจัดหาตู้ชุมสายโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์)  จ านวน  34,240  บาท ขอเชิญ 

เจ้าที่ชี้แจงรายละเอียด 
นายกฤษติพงศ์ มัตนามะ ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิกสภาฯ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   
(หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป) ขอน าเรียนท่านสมาชิกทุกท่านบัญชีโอนงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.  2560 
 (ดูรายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายใบขวาง หน้าที่ 1/3 ) จะเป็นการโอนลดจากแผนงานศาสนาและ

วัฒนธรรมและนันทนาการ  หมวดรายจ่าย ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง จัดท าป้ายแสดงสถานที่ท่องเที่ยว
ต าบลโกสัมพี งบประมาณอนุมัติ 100,000 บาท จ านวนเงินที่ขอโอน 34,240  บาท งบประมาณ
หลังโอนคงเหลือ 65,760 บาท   จะเป็นการโอนเพ่ิมมาให้แผนงานบริหารทั่วไป งบลงทุน หมวด
ครุภัณฑ์ส านักงาน เพื่อจัดหาตู้ชุมสายโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์  จ านวน 34,240 บาท   

 (เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้)  
นายสมพร  พูลเปี่ยม มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดต้องการสอบถามเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ เรื่องระเบียบวาระที่ 5.3  
(ประธานสภาฯ) โอนงบประมาณ หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างเพ่ือตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  หมวดค่าครุภัณฑ์   



 
๑๐ 

 

(เพ่ือจัดหาตู้ชุมสายโทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์)   จ านวน  34,240  บาท  อีกหรือไม่ หากไม่มี 
ผมขอมติที่ประชุมสภาฯ หากท่านสมาชิกสภาฯ เห็นด้วยให้ยกมือขึ้น 

 
 
มติที่ประชุม ที่ประชุมสภามีมติเห็นชอบ  42  เสียง  ไม่เห็นชอบ  -  เสยีง 
นายสมพร  พูลเปี่ยม      ระเบียบวาระท่ี  5.4  โอนงบประมาณเนื่องจากตั้งไว้ไม่เพียงพอ (หมวดค่าครุภัณฑ์ ) 
(ประธานสภาฯ)               -    เป็นค่าครุภัณฑ์ส านักงาน (โต๊ะขาพับโครงเหล็ก) จ านวน 39,000 บาท 

- เป็นค่าวัสดุส านักงาน (เก้าอ้ี) จ านวน 32,400  บาท (หมวดค่าวัสดุ) 
 ขอเชิญเจ้าที่ชี้แจงรายละเอียด 

นายกฤษติพงศ์ มัตนามะ ขออนุญาตน าเรียนท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิกสภาฯ  ทุกท่าน ในส่วนของ 
(หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป) การโอนเพ่ิมงบประมาณเนื่องจากตั้งไว้ไม่เพียงพอ ( หมวดค่าครุภัณฑ์ ) จะเป็นการโอนลดของ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ( หมวดค่าครุภัณฑ์ ) โต๊ะกลม งบประมาณ 72,000 บาท 
จ านวนเงินที่ขอโอน 39,600  บาท หลังโอนคงเหลือ  32,400  บาท โอนเป็นค่าครุภัณฑ์ส านักงาน
โต๊ะพับโครงเหล็ก จ านวน 32,400 บาท  เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ 
(หมวดค่าวัสดุ) เป็นการโอนลดจาก แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ( หมวดค่าครุภัณฑ์ )  
โต๊ะกลม คงเหลือจากเดิม  32,400  บาท ให้โอนเป็นค่าวัสดุส านักงาน (เก้าอ้ี)  32,400  บาท 
(เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ) (รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายใบขวาง หน้าที่ 1/3 ) 

นายสมพร  พูลเปี่ยม มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดต้องการสอบถามเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ เรื่องระเบียบวาระที่ 5.4 โอนเพิ่มงบ 
(ประธานสภาฯ) ประมาณเนื่องจากตั้งไว้ไม่เพียงพอ ( หมวดค่าครุภัณฑ์ )  

-เป็นค่าครุภัณฑ์ส านักงาน(โต๊ะขาพับโครงเหล็ก) จ านวน 39,000 บาท  
-เป็นค่าวัสดุส านักงาน (เก้าอ้ี) จ านวน 32,400  บาท  อีกหรือไม่ หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมสภาฯ 
หากท่านสมาชิกสภาฯ เห็นด้วยให้ยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม ที่ประชุมสภามีมติเห็นชอบ  42  เสียง  ไม่เห็นชอบ  -  เสยีง  
นายสมพร  พูลเปี่ยม      ระเบียบวาระท่ี  5.5  การโอนภารกิจสถานีสูบน้ าด้วยระบบไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ าบ้านใหม่ 
(ประธานสภาฯ) คลองเมือง 2 ขอเชิญท่านสมาชิก อบต.ม.3 อภิปรายรายละเอียด 
นายวิโรจน์  บุญต่อ ขออนุญาตน าเรียนท่านประธานสภาฯ  คณะผู้บริหาร  ท่านสมาชิกสภาฯ  และผู้เข้าร่วมประชุม 
(ส.อบต.ม.3) ทุกท่าน การโอนภารกิจสถานีสูบน้ าด้วยระบบไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ าบ้านใหม่คลองเมือง 2 
 ซึ่งในตอนนี้การด าเนินการบางอย่างเสร็จเรียบร้อย  ปัญหาอุปสรรคเดิมที่เคยมี ก็จัดการแก้ไขเป็นที่

เรียบร้อยแล้วเสร็จพร้อมที่จะรับโอนได้แล้ว 
นางสาวมัชฌิมา จันทราภรณ์      ขออนุญาตน าเรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน   
(นายก อบต.) เรื่อง โครงการนี้ทางชลประทาน ก็ได้น าเรียนเรื่องนี้กับทางนายกแล้วจะให้นายกเซ็นรับเรื่องเพ่ือจะได้

ให้ด าเนินการต่อในขั้นตอนที่ 2 แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นอ านาจนายกคนเดียวไม่ได้ฉะนั้น จึงให้น าเข้าสู่
อ านาจของสภาฯและให้ทางสภาฯพิจารณาและเห็นชอบต่อไป 

นายบุญชุบ  อ้นศรี ขออนุญาตน าเรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ในความเป็น 
(รองนายก อบต.) มาของโครงการระบบส่งน้ าบ้านใหม่คลองเมือง 1 ก็ติดขัดเรื่องที่ดินเลยต้องย้ายมาท าที่หมู่ 4 บ้าน

มะเดื่อชุมพรและขอมาใหม่เป็น โครงการระบบส่งน้ าบ้านใหม่คลองเมือง 2 ถ้าด าเนินการเรียบร้อย
แล้วทางผู้น าหมู่บ้านยืนยัน ว่าไม่ติดขัดใดๆ แล้ว ถึงขั้นตอนการด าเนินงานต่อระยะขั้นตอนที่ 2 และ
ใช้ประโยชน์ได้ ก็เห็นควรรับเพราะการที่เรารับแล้วเราจะต้องสานต่อท าต่อให้แล้วเสร็จทุกอย่าง 

นายสมพร  พูลเปี่ยม      มีสมาชิกสภาฯ  ท่านใดต้องการสอบถามเพ่ิมเติมเก่ียวกับ ระเบียบวาระท่ี  5.5  การโอนภารกิจ 
(ประธานสภาฯ) สถานีสูบน้ าด้วยระบบไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ าบ้านใหม่คลองเมือง 2 อีกหรือไม่ หากไม่มีผมขอมติที่

ประชุมสภาฯ หากท่านสมาชิกสภาฯ เห็นด้วยให้ยกมือขึ้น 
มติที่ประชุม ที่ประชุมสภามีมติเห็นชอบ  42  เสียง  ไม่เห็นชอบ  -  เสยีง 



 
๑๑ 

 

 
 
 
 
นายสมพร  พูลเปี่ยม ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่องอ่ืนๆ  ท่านใดต้องการจะแจ้งเรื่องอ่ืนๆให้สภาฯได้รับทราบ  
(ประธานสภาฯ)    เพ่ิมเติมขอเรียนเชิญ 
นายพยุง  พึ่งช้าง  ขออนุญาตน าเรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน นาย 
พยุง  
(ส.อบต.ม.20)   พ่ึงช้าง ส.อบต.ม.20 ขอสอบถามย้อนไปเรื่อง โครงการฝายน้ าล้นของหมู่ที่ 20 บ้านคลองแตงโม   

ข้อบัญญัติงบประมาณปี พ.ศ. 2559 แล้วเกิดปัญหาว่าฝายเป็นฝายตัวเล็กท าไม่ได้ทางหมู่บ้านเลยไม่
อยากให้โครงการตกหล่นแล้วจะด าเนินการต่อไปได้หรือไม่หรือจะกันงบประมาณได้ไหม 

นายบุญชุบ  อ้นศรี ขออนุญาตน าเรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  ส าหรับในตัว 
(รองนายก อบต.) โครงการนี้ถ้าเราหาผู้รับจ้างมาท าโครงการไม่ได้ทาง อบต. ก็จะไม่สามารถกันเงินไว้ได้เพราะฉะนั้นเรา

ต้องหาผู้รับจ้างให้ได้ก่อน 
นายวิทยา   หาญมนตรี ขออนุญาตน าเรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯทุกท่าน ทางสมาชิกจะขอสอบถามเรื่อง 
(ส.อบต.ม.20) โครงการฝายน้ าล้น ชาวบ้านเขาก็สอบถามมาว่าจะได้ด าเนินการก่อสร้างต่ออีกได้หรือไม่ เพราะ ใน

ส่วนนี้ได้ยินมาว่างบประมาณไม่เพียงพอที่จะก่อสร้าง ทางสมาชิก อบต.ก็จะได้ชี้แจงให้ทางชาวบ้าน
รับทราบอีกครั้ง 

พ.จ.อ.สังคม  แจ่มหม้อ ขออนุญาตน าเรียนท่านประธานสภาฯ  สมาชิกสภาฯ  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมจะชี้แจง 
(หน.ส านักปลดั)   รายละเอียดโครงการปกป้องสถาบันเดินทางไปกราบพระบรมศพฯ ณ.พระบรมราชวัง ก าหนดการจะ

เป็น วันที่ 29- 30 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ทางองค์การบริหารส่วนต าบลโกสัมพีจะมีการจัดอบรมใน
วันที่ 29 สิงหาคมในช่วงเวลา 9.00 น. ณ.ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลโกสัมพี และจะออก
เดินทางจาก อบต. กันในช่วงเวลา 19.00 น.  ถึงพระบรมมหาราชวังฯ เดินทางเข้ากราบพระบรมศพ
แล้วขากลับเราก็จะแวะไหว้พระและเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 

นายสมพร  พูลเปี่ยม สมาชิกสภาฯ  ท่านใดมีเรื่องแจ้งเพ่ิมเติม  หรือจะสอบถามเพ่ิมเติม  เรียนเชิญหากไม่มี     
(ประธานสภาฯ)   ผมขอแจ้งเรื่องการเสนอแปรญัตติ  ท่านใดท่ีต้องการเสนอแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ  

 งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  ให้ยื่นต่อคณะกรรมการแปรญัตติได้
 ตั้งแต่วันที่  15  สิงหาคม  2560  เวลา  13.00 น. เป็นต้นไปไม่น้อยกว่า 24  ชั่วโมง จนถึง 

วันที่ก าหนดการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ วันที่  18  สิงหาคม  2560  เวลา  14.00 น.  ขอ
เชิญคณะกรรมการแปรญัตติเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน  และขอแจ้งให้คณะผู้บริหารและ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโกสัมพีทุกท่านให้รับทราบ  ในวันที่  22 สิงหาคม พ.ศ.  2560  
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลโกสัมพีจะเปิดประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่ 3  ครั้งที่  2   
ประจ าปี พ.ศ. 2560  เวลา  09.00 น.  เป็นต้นไป  จึงขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมประชุมสภาฯ  ในวัน
และเวลาดังกล่าวโดยพร้อมเพียงกัน  และผมขอปิดการประชุมสภาฯ  ในครั้งนี้  ขอขอบคุณทุกท่านที่
เข้าร่วมประชุม   

มติที่ประชุม ที่ประชุมสภามีมติรับทราบ 
 
 
ปิดประชุมเวลา  12.30  น.  

       
                          (ลงชื่อ)                                        ผู้บันทึกรายงานการประชุม 



 
๑๒ 

 

 (นายวินัย  พรมมาตร) 
     เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโกสัมพี 

 

 

 
                                        (ลงชื่อ) 

(นายสมพร  พูลเปี่ยม) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโกสัมพี 

 

 

ผู้ตรวจรายงานการประชุมถูกต้องแล้ว 

 

 

                               (ลงชื่อ)                                  ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                       (นายวิทยา  หาญมนตรี) 

             สมาชิก อบต.หมู่ที่ 20                               
                                    
 
   

                               (ลงชื่อ)                                    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

 
                       (นายปรีชา  ยุทธพันธ์) 

             สมาชิก อบต.หมู่ที่ 13                               

 

 

 

 



 
๑๓ 

 

                                          (ลงชื่อ)                                    เลขานุการกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
  (นายเหมันต์  แอ่นดอย) 
   สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2 


